

สารพันปัญหา?

สารหน้ารู้

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

■ ขยายเส้นทางผ่านช่องเขาแคบ

เรียนผ่านไปยังคุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ
รมว.คมนาคม

ความเดือดร้อนของประชาชน จากการใช้รถใช้ถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 348 ช่องเขาตะโก-ช่องเขาตะกั่ว ถนนหมายเลข 3308 ผ่าน อ.วัฒนานคร อ.อรัญประเทศ อ.โคกสูง อ.ตาพระยา อ.โนนดินแดง ไป จ.บุรีรัมย์ ประตูสู่อีสานใต้ เส้นทางหลักที่ลำเลียงสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังสู่อินโดจีน ผ่านช่องเขาตะโก-ช่องเขาตะกั่ว ระยะทางประมาณ 3-4 กิโลเมตร เป็นช่องเขาที่แคบและทางลาดชัน ถึงแม้จะแคบช่วงสั้นๆ แต่ก็ทำให้รถติดยาวเหยียด

ถนนสายนี้มีเพียง 2 ช่องจราจร ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เทศกาลสงกรานต์-ปีใหม่เจ็บตายทรัพย์สินเสียหายทุกปี รถติดยาวระหว่างช่องเขาตะกั่ว



ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

ยาวถึง อ.วัฒนานคร ด้านช่องเขาตะกั่วถึงอ.โนนดินแดงติดยาวหลายชั่วโมง ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ขอได้โปรดพิจารณาหาทางขยายเส้นทางช่องเขาจราจรเพิ่มเติม ระหว่างช่องเขาตะโก-ช่องเขาตะกั่ว เพื่อลดปัญหาการจราจรติดการ

เจ็บ-ตาย ทรัพย์สินเสียหาย และขออนฝากถึง ส.ส. ในสภาทุกๆ ท่านได้โปรดอภิปรายฯแจ้งปัญหานี้ให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พิจารณาดำเนินการเป็นการเร่งด่วนและขอให้สำเร็จในรัฐบาลนี้เพื่อประชาชนจะได้เดินทางด้วยความปลอดภัย.

สนธิ บุญทวี

ตอบ คุณสนธิ
ถนนสายนี้เป็นอีกเส้นทางหลักในการสัญจรเดินทางเชื่อมต่อระหว่างภาคอีสานกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากเรื่องรถชนแล้ว ในช่วงเทศกาลต่างๆ

ขอย้ายถนนเส้นทางสู่อีสานใต้ ถนน 304
ยังติดหนัก แนะเปิดเลนพิเศษช่วงเทศกาลช่วยได้
ชมรมช่างภาพการเมือง-ที่ปรึกษา รมต.ร่วมรักเด็ก

เส้นทางนี้เป็นอีกทางเลือกในการใช้เดินทาง ทำให้รถยนต์หนาแน่นขึ้นทุกปี
เชื่อว่าฝ่ายที่รับผิดชอบน่าจะมีข้อมูลของเส้นทางนี้อยู่แล้ว โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง รวมทั้ง รมต.ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม จากจังหวัดบุรีรัมย์

หากผลักดันเรื่องนี้นอกจากได้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมของคนภาคอีสาน-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ชาวบ้านในพื้นที่ได้ด้วย ว่าฝีมือของท่านรัฐมนตรีเองที่ช่วยแก้ปัญหาเส้นทางสายนี้เพื่อประชาชน!

ชัย เสดเดอร์

■ การจราจรถนนสาย 304 ช่วงเทศกาลยังติดหนัก

ฝากไว้อีกเส้นทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้มีโอกาสเดินทางไปอีสานได้เช่นกัน แต่เลือกใช้เส้นทางถนนสาย 304 กบินทร์บุรี-วังน้ำเขียว-ปักธงชัย คู่ขนานกับเส้นทางสายที่คุ้นเคยและมาวันนี้แม้จะมีการปรับปรุงขยายเส้นทางถนนสาย 304 มีการสร้างอุโมงค์ สะพาน ผ่านผืนป่าเขาใหญ่-ทับลาน พื้นที่ป่ามรดกโลก ลดผลกระทบต่อป่าไม้และสัตว์ป่า แต่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมด

เท่าที่ดูเหลืออีกไม่มาก แต่นั่นก็สร้างปัญหาให้รถยนต์สัญจรเดินทางต้องวิ่งเบียดวิ่งหลบการปิดกั้นพื้นที่ที่ก่อสร้าง ก็เลยสงสัยทำไมไม่รีบเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนเทศกาล

หรือที่ต้ออดคิดกันสักนิดเมื่อรู้ว่าช่วงเทศกาลรถยนต์ต้องสัญจรผ่านกันเยอะ กรมทางหลวง ผู้รับผิดชอบก็น่าจะประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางเช่น ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบในพื้นที่ ตำรวจทางหลวง จัดเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกให้เพียงพอ

เพราะเท่าที่เห็นตามเส้นทางสายนี้ไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่ หรือมีก็อยู่ประจำแค่ในจุดบริการ อีกแนวทางที่น่าจะต้องทำคือการกันพื้นที่เปิด "เลนพิเศษ" ที่รถไม่หนาแน่นในช่องทางฝั่ง

ตรงข้าม
คือ ช่วงก่อนหยุดยาวเส้นทางจากภาคอีสานเข้าสู่กบินทร์บุรีเพื่อกลับ กทม. ถนนจะโล่ง ขณะที่ช่วงสิ้นสุดเทศกาล ประชาชนเดินทางกลับเส้นทางไปวังน้ำเขียว ปักธงชัย จะโล่ง

ตรงนี้สามารถเปิดเลนพิเศษเพิ่มช่องทางการจราจรได้

ถ้าหากทำเช่นนี้ก็ช่วยให้การเดินทางคล่องตัว สะดวกมากขึ้น ไม่ต้องนั่งแช่บนรถที่ติดยาว 15-20 กิโลเมตร ใช้เวลาผ่านเส้นทางนี้ น่าจะถึง 3-4 ชั่วโมง ข้างทางส่วนใหญ่ก็มีแต่ต้นป่าคนใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ที่ผ่านมาน่าจะรับรู้ถั่วหน้ากันว่าทรมานแค่ไหน

ถึงเทศกาลสงกรานต์เดือนเม.ย.ปีนี้ถ้ายังเร่งรัดการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จก็คงต้องฝากแนวทางนี้ไว้ด้วย!

ชัย เสดเดอร์

chai.n@thairath.co.th

■ ชมรมช่างภาพการเมือง-ที่ปรึกษา รมต.ร่วมกิจกรรมเพื่อเด็กๆ

ภาพข่าวกิจกรรม "วันสุข สนุกกิจกรรมสร้างสรรค์วัยเด็ก" จัดโดยชมรมช่างภาพการเมือง นำโดย นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมร่วมกับเครือข่ายจิตอาสารัฐสภา ทำดีตามรอยพ่อ



และ โครงการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ภายใต สสส.

โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว. เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ครั้งนี้ และร่วมมอบเครื่องปั่นน้ำ แท็งก์น้ำชุด ปฏิบัติธรรมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนต่างๆให้กับโรงเรียนบ้านท่าเรือ โรงเรียนบ้านท่าหัวรบและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ทั้งนี้ยังได้มีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลสาม สัมพันธ์ ระหว่างทีมชมรมช่างภาพการเมือง กับทีม สานพลัง 3 โรงเรียน และมีกิจกรรมสันตนาการ ต่างๆร่วมกัน!

ชัย เสดเดอร์

chai.n@thairath.co.th